



ปีที่ 44 ฉบับที่ 97 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

## 9 – 11 ธ.ค. 56 สถาบันวิจัยจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Herp-NRU) และหน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 “ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2556” ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลดส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดโดย อธิการบดี เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และ สังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ เวลา 13.00 น. – 17.00 น. เป็นการนำเสนอผลงานรูปแบบบรรยาย (กลุ่มผลงานวิจัยดีเด่น) เวลา 18.00 น. – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยายซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยกลุ่มที่ 1 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ ผศ.ฉัตรชัย สังข์ผุด กลุ่มที่ 2 การพัฒนาต่อยอดและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ อาจารย์พลกฤษณ์ วลีวิวัฒน์ และกลุ่มที่ 3 การอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้ประสานงานกลุ่ม คือ อาจารย์ดำรงพันธ์ ใจห้าว ส่วนเวลา 13.00 น. – 15.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และในเวลา 15.00 น. – 16.30 น. เป็นการสรุปผลการประชุม

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นการศึกษาภาคสนาม เริ่มจากเวลา 08.00 น. – เวลา 08.15 น. พร้อมกันที่หน้าโรงแรมทวินโลดส์ เวลา 08.15 น. – เวลา 10.00 น. นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เวลา 10.00 น. – เวลา 12.30 น. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานความหลากหลายทางชีวภาพ และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ป่าสาคร ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และเวลา 14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail [pr@nstru.ac.th](mailto:pr@nstru.ac.th) หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

## University-Community Engagement Conference 2013

### ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

เมธาวิ แก้วสนิท

ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าการประชุมวิชาการนานาชาติ UCEC 2013 (University-Community Engagement Conference 2013) ภายใต้หัวข้อวิจัยเรื่อง “Obstacles of Public Relations for Building Community-University Engagement Affecting Level of Public Participation: A Case Study of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University” ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Andalas เมืองปาดัง ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้แนวคิดหลักเรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน “Towards the Transformation of the Higher Education on University Community Engagement” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ บรูไน และประเทศไทย ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐ และเอ็นจีโอ ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัย 50 ชิ้นงาน และนำเสนอโปสเตอร์ 4 ชิ้นงานซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยทำกับชุมชน ทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ชุมชนในประเทศของตนเอง และชุมชนในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยในบรูไน ให้ความช่วยเหลือชุมชนมุสลิมในประเทศกัมพูชา เป็นต้น กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ การหารือ หาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมทำกับชุมชน โดยมีนักศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน ในงาน Service Learning Expo ณ Universitas Andalas มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของเมืองปาดัง โดยมหาวิทยาลัยจะคณะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษาในทุกสาขาวิชา และแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อออกไปสร้างกิจกรรม ทำงานช่วยเหลือชุมชนในประเทศอินโดนีเซีย จากนั้นนักศึกษาจะจัดทำผลงานและทำสื่อมาเผยแพร่และนำเสนอแก่คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการทำงาน และมีการมอบรางวัลแก่กลุ่มที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และทำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของชุมชนที่พวกเขาจะต้องมีส่วนพัฒนาต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษา

(ต่อหน้า 3)

การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังจากที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียโดยมี Universiti Sains Malaysia เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยเจ้าภาพหลัก คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำหรับครั้งต่อไป ปี 2015 จะจัดขึ้นที่ Gold Coast ประเทศออสเตรเลีย และปี 2017 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ดิฉันขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ให้การสนับสนุน ให้ดิฉันได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และสร้างสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้



### ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ครุนครศรีธรรมราช จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครุนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดเลือกตั้งคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้นักลกรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษา และแบบรายงานผลการศึกษา พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง ฤกษ์กาลรับสมัครนักศึกษาใหม่เริ่มแล้ว ประเดิมด้วยการรับ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ -7 มกราคม 2557 และกิจกรรมที่จะดำเนินควบคู่ไปกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายปี นั่นคือกิจกรรม “แนะแนวสัญจร” ปีนี้เริ่มสัญจรกันตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ไปที่โรงเรียน กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนและคุณครูแนะแนวเป็นอย่างดี

ส่วนในวันนี้ (28 พ.ย.) ไม่ว่างไม่ว่างไปโรงเรียนนบพิตำ ถัดไปวันที่ 23 ธันวาคม 2556 คือ โรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง วันที่ 3 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสังกะเทวีศิลป์ อำเภอสิชล วันที่ 16 ธันวาคม 2556 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร อำเภอทุ่งใหญ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 โรงเรียนชะอวด วิทยาคาร อำเภอชะอวด วันที่ 19 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อำเภอพรหมคีรี วันที่ 23 ธันวาคม 2556 โรงเรียนอิสลามอิมานียะฮ์มูลนิธิ อำเภอท่าศาลา วันที่ 8 มกราคม 2557 โรงเรียน ดอนศาลานำวิทยา จังหวัดพัทลุง และวันที่ 24 มกราคม 2557 โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง หลังจากนั้นยังคงมีโรงเรียนต่างๆ จะทยอยตอบรับการแนะแนวกันเป็นระยะจนกว่าจะเสร็จสิ้นฤกษ์กาล แนะแนว

นอกจากนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยังเตรียมจัดประชุมสัมมนาครูแนะแนว การศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยภาคเช้า จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่องจิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่นและการให้คำปรึกษายุคศตวรรษที่ 21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงบ่ายจะนำเสนอแผนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งประเภทคัดเลือกตรง และประเภทคัดเลือกทั่วไป เรื่องทุนการยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก และเงินกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา รวมไปถึงชี้แจงเรื่อง สวัสดิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปิดท้ายด้วยการแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ

การนำเสนอวัดพระธาตุธรรมมหาวิหารขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก คณะกรรมการยังคงเดินทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้วางปฏิทินปฏิบัติงานกันเป็นขั้นเป็นตอน วันที่ 13-15 ธันวาคมนี้ จะมีการสัมมนา ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8 เรื่อง พระธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก ณ โรงแรมทวินโลดส์ โดย ขอบเขตการสัมมนาจะวิเคราะห์ศักยภาพของพระธาตุเจดีย์และวัดพระธาตุธรรมมหาวิหารในด้านคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล ความแท้ และความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะนำข้อมูลที่ได้ประกอบการเรียบเรียง เอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อนำส่งศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ในเดือนมกราคม ปี 2558

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ทำในสิ่งที่ตนรัก หุ่่มเทให้เต็มที่ แล้วจะประสบความสำเร็จ” สวัสดิ์ดีคะ